



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร  
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี  
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และ  
มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

ตามประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ไปแล้ว นั้น

คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ พร้อมทั้งกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสัมภาษณ์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสัมภาษณ์ ดังนี้

วัน เวลา และสถานที่สอบ	เลขประจำตัวสอบ	สถานที่สอบ
วันศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป	๑๐๐๐๐๑	ห้องประชุมจีระพันธุ์ (ชั้น ๖) อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ไปรายงานตัวในเวลา ๐๙.๓๐ น. หากผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในครั้งนี้

ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

ให้ผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชนโดยสุภาพบุรุษ สวมเสื้อเชิ้ต กางเกงแบบสุภาพ และสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น สำหรับสุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรงแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น หรือรัดส้น เท่านั้น ทั้งนี้ จะไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีสวมกางเกงยีนส์ กางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน หรือรองเท้าแตะ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด

๒. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาตขับรถซึ่งมีรูปถ่าย และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน ไปในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรดังกล่าว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

๓. ต้องเข้าประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ถือเป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของตนเอง

๔. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริต อาจจะถูกพิจารณาสั่งงดการสอบได้ทันที หรือสั่งงดการให้คะแนนก็ได้

**ง) การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒**

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ภายในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ ทางเว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร [www.oae.go.th](http://www.oae.go.th)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นางอัญญา ตราไช)

รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร

พนักงานกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ  
การแข่งขันของประเทศ ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกองทุนปรับโครงสร้าง  
การผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  
ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และ  
มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

.....

เลขประจำตัวสอบ

๑๐๐๐๐๐๑

ชื่อ - นามสกุล

นางสาวศุภัชฌา นีราราช

วสพ